

๑. ภาพรวมสถานการณ์ของจีนปี ๒๕๕๖

๑.๑ การเมืองและความมั่นคงภายในจีน

สถานการณ์การเมืองและความมั่นคงภายในจีนโดยรวมมีเสถียรภาพ การเปลี่ยนแปลงอำนาจของผู้นำจีนดำเนินไปด้วยความราบรื่น ผู้นำจีนชุดใหม่ภายใต้การนำของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้กำหนดนโยบายและการบริหารประเทศที่เข้มแข็งโดยมีแนวทางสำคัญ ๓ ประการ ได้แก่

(๑) การปราบปรามการทุจริตขนานใหญ่ ทั้งในกลุ่มผู้นำและบรรดาข้าราชการ เพื่อแสดงถึงความเด็ดขาดในการใช้อำนาจรัฐ โดยในช่วงปี ๒๕๕๖ ทางการเงินได้จับกุมรัฐมนตรีและผู้บริหารมณฑล ๑๑ คน สอบสวนข้าราชการที่เข้าข่ายทุจริตกว่า ๔๐,๐๐๐ คน

(๒) การริเริ่มแนวคิด “ความฝันของจีน” เพื่อ ๑) สร้างสังคมกินดีอยู่ดีอย่างทั่วหน้าให้สำเร็จก่อนการครบรอบ ๑๐๐ ปีการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนในปี ๒๕๖๓ และ ๒) พัฒนาจีนให้เป็นประเทศพัฒนาแล้วระดับกลางก่อนการครบรอบ ๑๐๐ ปีการสถาปนาประเทศในปี ๒๕๙๓ โดยที่ประชุมเต็มคณะของคณะกรรมการกลางพรรคฯ ชุดที่ ๑๘ ครั้งที่ ๓ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ ได้กำหนดทิศทางนโยบายการปฏิรูปประเทศในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้า ซึ่งเน้นการพัฒนาระบบเศรษฐกิจตลาดแบบสังคมนิยมในแบบจีนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและปรับปรุง/ยกระดับการบริหารจัดการประเทศของภาครัฐให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

(๓) จัดตั้งคณะกรรมการระดับผู้นำว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อดูแลเรื่องความมั่นคงภายในและภายนอกประเทศ และคณะทำงานส่วนกลางระดับผู้นำว่าด้วยการยกระดับการปฏิรูปประเทศ เพื่อบูรณาการกำหนดและขับเคลื่อนนโยบายด้านความมั่นคงและการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อแสดงถึงเอกภาพและความเอาใจจริงเอาใจของผู้นำจีน

๑.๒ ด้านการทหาร

จีนเห็นว่าการสร้างประเทศให้เข้มแข็งตาม “ความฝันของจีน” เมืองค้ำประกันสำคัญคือ การสร้างกองทัพให้เข้มแข็งด้วย โดยจีนพยายามเน้นว่าการพัฒนากองทัพของจีนไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อคุกคามประเทศอื่น แต่เพื่อรักษาสันติภาพและป้องกันตนเอง รวมทั้งเพื่อให้สมดุลกับการพัฒนาของประเทศในด้านอื่นๆ ในช่วงปี ๒๕๕๖ จีนได้ใช้งบประมาณด้านการทหารเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐.๗ (ประมาณ ๑ แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางการทหารให้มีความทันสมัยและใช้ยุทธศาสตร์การทหารสมัยใหม่ที่เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางทะเลและอากาศเป็นหลัก เพื่อปกป้องเขตแดนที่จีนอ้างสิทธิอธิปไตยเหนือดินแดนโดยเฉพาะในทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้ โดยจีนได้ดำเนินการดังนี้

(๑) การยุบรวมหน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมายทะเลของจีน ๔ หน่วย^๑ เข้ารวมไว้กับ Chinese Coast Guard (CCG) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้กฎหมายเกี่ยวกับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิทางทะเลของจีน

(๒) ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ จีนประกาศเขตแสดงตนเพื่อป้องกันภัยทางอากาศของจีนในทะเลจีนตะวันออก (Air Defense Identification Zone : ADIZ) และต่อมาจีนก็ประกาศใช้ระเบียบทำการประมงในน่านน้ำจีนของมณฑลไห่หนาน (ทะเลจีนใต้) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ เพื่อขยายบทบาทของหน่วยงานด้านการทหารและความมั่นคงของจีนให้มีอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ทางทะเลและอากาศที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จีนส่งนายทหารจีนจำนวน ๑๗ นาย^๒ เข้าร่วมฝึก “คอบร้าโกลด์” ประจำปี ๒๕๕๗ (Cobra Gold 14) ที่ประเทศไทย แต่ยังคงจำกัดเฉพาะในโครงการช่วยเหลือประชาชน (Humanitarian Civic Assistance) คือ โครงการก่อสร้างและโครงการแพทย์

^๑ จีนมีหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทะเลของจีน ๕ หน่วยงาน ประกอบด้วย (๑) Chinese Coast Guard (๒) Maritime Safety Administration (๓) Marine Surveillance (๔) Fisheries Law Enforcement Command และ (๕) Customs

๑.๓ เศรษฐกิจ

(๑) ภาพรวม ในภาพรวมเศรษฐกิจจีนเติบโตช้าลงแต่ยังคงมีเสถียรภาพ โดยเศรษฐกิจจีนในปี ๒๕๕๖ เติบโตร้อยละ ๗.๖ นับเป็นอัตราการเติบโตที่น้อยที่สุดในรอบ ๑๔ ปี ในขณะที่อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำในอัตราร้อยละ ๒.๕ คาดว่าเศรษฐกิจที่มีการชะลอตัวในปีนี้เป็นปรากฏการณ์ระยะสั้น และเป็นผลสืบเนื่องมาจากนโยบายการปฏิรูปเพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจจีน ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เช่น การควบคุมการปล่อยสินเชื่อและการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการลดการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยของภาครัฐ เป็นต้น

(๒) ภาคต่างประเทศ ในปี ๒๕๕๖ จีนได้กลายเป็นประเทศที่มีมูลค่าการค้ามากที่สุดในโลกแซงหน้าสหรัฐฯ โดยจีนได้ดุลทั้งในดุลบัญชีเดินสะพัด (current account surplus) มูลค่า ๑.๘๙ แสนล้านดอลลาร์ คิดเป็นร้อยละ ๒.๑ ของ GDP และดุลบัญชีทุน (capital account surplus) มูลค่า ๒.๔๓ แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แสดงถึงการมีเงินตราต่างประเทศไหลเข้าประเทศมากกว่าไหลออก ทำให้จีนมีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเพิ่มสูงขึ้น ๔.๓๑ แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (จีนมีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศมากที่สุดในโลก จำนวน ๓.๓๒ ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ซึ่งบางส่วนอยู่ในรูปพันธบัตรรัฐบาลต่าง ๆ ทำให้จีนยังคงเป็นเจ้าหนี้ (creditor) ที่สำคัญของหลายประเทศรวมทั้งสหรัฐฯ

(๓) ความท้าทายและนโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจจีน การแทรกแซงและบิดเบือนกลไกตลาดของรัฐบาลที่ผ่านมาส่งผลให้การเติบโตของเศรษฐกิจจีนเป็นการเติบโตในเชิงปริมาณ และพึ่งพิงการลงทุนและการส่งออกเป็นหลัก ซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่ยั่งยืน เพราะก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย เช่น ปัญหากำลังการผลิตส่วนเกิน (excess capacity) ปัญหานี้สินของรัฐบาลท้องถิ่นจำนวน ๑.๗๗ ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปัญหาฟองสบู่ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ ปัญหาสิ่งแวดล้อม และปัญหาความเหลื่อมล้ำทางรายได้ เป็นต้น รัฐบาลจีนชุดใหม่จึงพยายามผลักดันการปฏิรูปเพื่อเพิ่มบทบาทของตลาดในการจัดสรรทรัพยากรของประเทศผ่านการเปิดเสรี การเพิ่มการแข่งขัน และการผ่อนปรนกฎระเบียบข้อบังคับควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเขตเมือง และการกระจายรายได้ โดยได้จัดตั้งคณะทำงานส่วนกลางระดับผู้นำว่าด้วยการยกระดับการปฏิรูปประเทศ ซึ่งมีประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เป็นประธาน เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและการปฏิรูปให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๑.๔ การต่างประเทศ

๑.๔.๑ จีนยังคงดำเนินนโยบายการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน^๓ โดยเน้นภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงและอาเซียนเป็นลำดับต้น เพื่อรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาประเทศอย่างสันติของจีน ทั้งนี้ การดำเนินการด้านการต่างประเทศที่สำคัญของจีนมี ๓ ด้าน ได้แก่

(๑) ยกระดับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านของจีน โดยเน้นการสร้างความไว้วางใจทางการเมือง การเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การพัฒนาความเชื่อมโยงในภูมิภาค และการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและการไปมาหาสู่ในระดับประชาชน โดยจีนได้สถาปนาความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ที่รอบด้านกับรัสเซีย (มีนาคม ๒๕๕๖) การเชิญผู้นำอินเดียนเดียเยือนจีนครั้งแรกในรอบ ๖๐ ปี (พฤศจิกายน ๒๕๕๖) และการเยือนประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของนายกรัฐมนตรีจีนในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ (เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน และไทย)

(๒) สร้างความสัมพันธ์กับสหรัฐฯ ในรูปแบบใหม่ในสามหลักการ คือ ๑) ไม่ขัดแย้งหรือการไม่เผชิญหน้าด้วยกำลัง ๒) เคารพซึ่งกันและกัน และ ๓) ความร่วมมือแบบ win-win เพื่อแสดงท่าทีที่จีนไม่ท้าทาย

^๓ นายทหารจีนทั้ง ๑๗ นายที่เข้าร่วม Cobra Gold 2014 ทั้งหมดมาจากกองบัญชาการทหารมหณฑลกว้างใจ ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดกองบัญชาการมหณฑลในจีน ดูแลมหณฑลกว้างตั้ง หูหนาน เทอเปย์ ไหนานาน รวมทั้งเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และมาเก๊า

^๔ จีนดำเนินนโยบาย Good Neighbours Policy ต่อประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปีทศวรรษที่ ๑๙๘๐ รวมทั้งในการดำเนินความสัมพันธ์กับอาเซียนซึ่งเน้น “an amicable, tranquil, and prosperous neighbourhood in the region” โดยจีนถือว่านโยบายดังกล่าวเป็นองค์ประกอบสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศจีน

สหรัฐฯ และให้สหรัฐฯ เคารพผลประโยชน์หลักของจีน ขณะที่สหรัฐฯ เองก็แสดงท่าทีพร้อมที่จะยอมรับ Rise of China โดยจีนต้องรับประกันว่าการพัฒนาและการเติบโตของจีนจะไม่กระทบต่อความมั่นคงและประเทศอื่นๆ

(๓) เน้นการเสริมสร้างบทบาททางการทหารของจีน เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของจีนทางทะเลและอากาศมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา พร้อมทั้งขยายบทบาทด้านการทหารจีนในประชาคมระหว่างประเทศด้วยการเข้าร่วมการฝึกทางทหาร “คอบริ่าโกลด์ ๒๕๕๗” ที่ประเทศไทย รวมทั้งจัดส่งกำลังทหารจีนกว่า ๑,๘๐๐ นายเข้าร่วมปฏิบัติการรักษาสันติภาพกับองค์การสหประชาชาติ^๔ ร่วมในปฏิบัติการต่อต้านโจรสลัดที่อ่าวเอเดน และเข้าร่วมในโครงการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่เซาท์ซูดาน

๑.๔.๒ ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียง

ในปี ๒๕๕๖ ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ มีความตึงเครียดมากขึ้น เนื่องจาก (๑) ความหวาดระแวงต่อการขยายบทบาทด้านการทหารของจีนในภูมิภาค และ (๒) การแสดงท่าทีไม่ผ่อนปรนและไม่อ่อนข้อของจีนเกี่ยวกับการอ้างสิทธิเหนือดินแดนที่ยังเป็นข้อพิพาทในภูมิภาค โดยเฉพาะกับญี่ปุ่น (เซนกากุ/เต็ยวู) และเกาหลีใต้ (แนวหินใต้น้ำอีฮอโด/ซูเหลียน) โดยได้มีการประกาศจัดตั้งเขต ADIZ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ ซึ่งทับซ้อนกับเขต ADIZ ของญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ และตามด้วยมณฑลไห่หนานประกาศระเบียบทำการประมงในน่านน้ำจีน (ในทะเลจีนใต้) เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๗ ซึ่งเพิ่มอำนาจให้หน่วยงานท้องถิ่นในการจับกุมตรวจค้น และยึดเรือต่างชาติที่เข้ามาในน่านน้ำจีนได้

ความสัมพันธ์ระหว่างจีน-สหรัฐฯ มีความสำคัญต่อความมั่นคงในเอเชียตะวันออกเฉียง แม้ว่าในภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ยังคงราบรื่น แต่ทั้งสองฝ่ายยังมีความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน โดยจีนระแวงการดำเนินนโยบาย pivot to Asia ของสหรัฐฯ ว่าเป็นความพยายามที่จะปิดล้อมจีนในภูมิภาค โดยเฉพาะการที่สหรัฐฯ ยืนยันพันธสัญญาที่จะปกป้องญี่ปุ่นจากการคุกคามภายนอก^๕ รวมทั้งได้ประกาศไม่ยอมรับการประกาศ ADIZ ในทะเลจีนตะวันออกของจีน ซึ่งสหรัฐฯ มองว่าเป็นการยั่วยุและเป็นอันตรายต่อเสถียรภาพในเอเชียตะวันออกเฉียง

๑.๔.๓ ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียน

จีนให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับอาเซียนโดยยึดหลัก ๓ ประการ ได้แก่ (๑) การพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรและให้ความสำคัญกับอาเซียนในลำดับต้นของการดำเนินนโยบายการต่างประเทศของจีน (๒) การพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับจีนให้รอบด้านและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น (๓) การแก้ไขข้อพิพาทในทะเลจีนใต้กับประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศผ่านการเจรจาหรือที่เป็นมิตรต่อกัน การพูดคุยที่เสมอภาคและมีความร่วมมือที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน

สำหรับปัญหาในทะเลจีนใต้ จีนได้หารือเรื่องการจัดทำ COC กับอาเซียนอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก ในการประชุม ASEAN-China Senior Officials' Meeting on Implementation of the DOC (SOM on DOC) ครั้งที่ ๖ ที่จีนเป็นเจ้าภาพ (วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ ที่เมืองซูโจว) ซึ่งจีนตกลงที่จะร่วมการหารือเรื่อง COC กับอาเซียนในรายละเอียดต่อไป

ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ ๑๖ (๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่บรูไน) ที่ประชุมฯ ได้รับรองแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการฉลองครบรอบ ๑๐ ปี ของความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียน-จีน (Joint Statement on Commemoration of the 10th Anniversary of ASEAN-China Strategic Partnership) เป็นเอกสารแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับทิศทางในการส่งเสริมและยกระดับความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับจีน โดยจีนได้เสนอข้อเสนอสองข้อ ๒+๗ ซึ่งเน้นการส่งเสริมความไว้วางใจเชิงยุทธศาสตร์และการเป็น

^๔ จีนส่งกำลังทหารจำนวน ๑,๘๐๐ นาย เพื่อปฏิบัติการรักษาสันติภาพร่วมกับองค์การสหประชาชาติในตะวันออกกลางและ แอฟริกา เช่น เลบานอน ซูดาน ไลบีเรีย และคองโก

^๕ Treaty of Mutual Cooperation and Security ค.ศ. ๑๙๖๐ เป็นพันธกรณีต่อสหรัฐฯ ในการปกป้องญี่ปุ่นจากการคุกคามด้านการทหารจากภายนอก

เพื่อนบ้านที่ดี และการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ^๖ ซึ่งเป็นการแสดงท่าทีให้เห็นว่าจีนไม่ได้ละเลยอาเซียน และประสงค์ที่จะสานต่อการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับอาเซียน แม้จะมีปัญหาข้อขัดแย้งกับสมาชิกอาเซียนบางประเทศเกี่ยวกับปัญหาเขตแดนทางทะเลในทะเลจีนใต้

๑.๔.๔ ความสัมพันธ์ไทย-จีน

(๑) ความสัมพันธ์ไทยและจีนมีพลวัตสูงนับตั้งแต่ปลายปี ๒๕๕๔ เป็นต้นมา การเยือนจีนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๕ ถือว่าเป็นพัฒนาการที่สำคัญโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องในการยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีเป็น “หุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน” รวมทั้งได้ร่วมลงนามในแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย-จีน ฉบับที่ ๒ (๒๕๕๕-๒๕๕๙) และแผนพัฒนาระยะ ๕ ปี ภายใต้ความตกลงการขยายความร่วมมือทวิภาคีทางเศรษฐกิจและการค้าในเชิงกว้างและเชิงลึก (๒๕๕๕-๒๕๕๙) ซึ่งเป็นแผนแม่บทในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในทุกด้าน

(๒) ในด้านเศรษฐกิจ/การลงทุน จีนเป็นประเทศหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดประเทศหนึ่งของไทย ในปี ๒๕๕๖ จีนเป็นทั้งคู่ค้าอันดับ ๑ ของไทย ซึ่งมีมูลค่าการค้าระหว่างกันรวม ๖.๔๙ หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (เป็นตลาดส่งออกอันดับ ๑ และแหล่งนำเข้าอันดับ ๒ ของไทย) เป็นประเทศที่มีการลงทุนในประเทศไทยมากเป็นอันดับ ๒ รองจากญี่ปุ่น มีมูลค่ามากถึง ๔๒,๕๓๐ ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ๒.๓ เท่า และเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนประเทศไทยมากที่สุด รวม ๔.๗ ล้านคน (ประมาณ ๑ ใน ๕ ของนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาไทย) ขณะเดียวกันในช่วงปี ๒๕๕๖ ไทยมีการลงทุนในจีนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว (เพิ่มจากปีที่ผ่านมากลับ ๕ เท่า)

(๓) ในช่วงปี ๒๕๕๖ ผู้นำระดับสูงของจีนที่เยือนไทย ได้แก่ พลเอกฟาน ฉางหลง รองประธานคณะกรรมการบริหารทหารกลางจีน (เยือนไทยระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ กรกฎาคม) นายหวัง อี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนเยือนไทย ๒ ครั้ง (เทียบเท่ารองผู้บัญชาการทหารสูงสุด) เยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม High-Level Forum on 10th Anniversary of ASEAN-China Strategic Partnership เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖) และการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีที่ เคอเจียง (๑๑-๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖) โดยได้มีการจัดทำเอกสารแถลงข่าวร่วมว่าด้วยแผนระยะยาวในการพัฒนาความสัมพันธ์ไทย - จีน โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมระหว่างกัน โดยเน้นความร่วมมือ ๙ สาขา ได้แก่ ๑) การเมือง ๒) เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการเงิน ๓) การป้องกันประเทศและความมั่นคง ๔) คมนาคมและความเชื่อมโยง ๕) วัฒนธรรม การศึกษา และการท่องเที่ยว ๖) วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ๗) พลังงาน ๘) มหาสมุทร และ ๙) ความร่วมมือระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ

(๔) ไทยควรสานต่อความร่วมมือที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องโดยเฉพาะในสาขาเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน รวมทั้งในสาขาการคมนาคมและความเชื่อมโยงที่เป็นประโยชน์ต่อไทยและภูมิภาค นอกจากนี้ ไทยควรจับตาพลวัตการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจีนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนติดตามผลความคืบหน้าในการดำเนินนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจของจีน เพื่อประกอบการพิจารณาการแสวงหาช่องทางทางการค้าและการดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อไทย รวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจกับมณฑลต่างๆ ของจีน

กองเอเชียตะวันออก ๓

มีนาคม ๒๕๕๗

^๖ ข้อเสนองาน ๗ ประการของจีน ได้แก่ (๑) หรือเกี่ยวกับการลงนามสนธิสัญญาว่าด้วยความสัมพันธ์ที่ดี มิตรภาพและความร่วมมืออาเซียน-จีน (๒) เพิ่มพูนการแลกเปลี่ยนและขยายความร่วมมือด้านความมั่นคง (๓) การยกระดับความตกลงเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน (๔) ส่งเสริมความเชื่อมโยงและระบบโครงสร้างพื้นฐานโดยจีนเสนอจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย (๕) เสริมสร้างความแข็งแกร่งของความร่วมมือด้านการเงินในภูมิภาค (๖) พัฒนาความเป็นหุ้นส่วนร่วมมือทางทะเลอาเซียน-จีนที่ครอบคลุมสาขาต่างๆ และ (๗) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมโดยจีนเสนอให้ปี ๒๕๕๗ เป็นปีแห่งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาเซียน-จีน